

\*\*\*

**BAN KIỂM TRA**  
Số: 158 BC/BKT

**BÁO CÁO**  
**Tổng kết công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam**  
**năm học 2012 - 2013**  
-----

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên, Chương trình công tác kiểm tra của Hội Sinh viên Việt Nam năm học 2012 - 2013, Ban Kiểm tra các cấp tổ chức triển khai cụ thể hoá các nội dung và đạt được kết quả sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC**

Trong năm học vừa qua, Ban Kiểm tra các cấp đã quyết liệt chỉ đạo, tham mưu cho Ban Thư ký, Ban Chấp hành cùng cấp kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm học; kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, triển khai và tổng kết cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” và “*Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh*”; kịp thời giải quyết đơn thư của sinh viên nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên; chủ động rà soát việc sử dụng, quản lý con dấu của Hội Sinh viên các cấp... Các đoàn kiểm tra được tổ chức với nhiều đợt kiểm tra theo chuyên đề, nội dung trọng tâm lớn của Hội, kết quả đạt được trên các mặt cụ thể:

1. Ban Kiểm tra các tỉnh, thành phố, các trường chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra ngay từ đầu năm học, trong đó chú trọng việc kiểm tra, đánh giá các giải pháp thực hiện chủ đề ***Sinh viên Việt Nam tiến quân vào khoa học công nghệ***, cũng như các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Nhiều đơn vị đã tổ chức kiểm tra, tham gia rà soát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành cùng cấp và cấp cơ sở. Qua kiểm tra, góp phần bổ sung, củng cố các nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chấp hành cùng cấp trong thực hiện chủ đề và các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

2. Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, Ban Kiểm tra đã tham mưu Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên các cấp thường xuyên kiểm tra tiến độ công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các đơn vị cấp dưới và cùng cấp. Qua công tác kiểm tra, vừa giúp Hội Sinh viên các cấp rà soát lại tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, vừa là dịp để tổ chức Hội nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại

hội và công tác Hội, phong trào sinh viên, từ đó góp phần vào kết quả chung của công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp, cụ thể:

Đối với Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố: có 11/21 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội trong năm 2013, các đơn vị còn lại tổ chức Hội nghị đại biểu do mới Đại hội thành lập hoặc chưa kết thúc nhiệm kỳ Đại hội. Thường trực Ban Thư ký Trung ương Hội đã làm việc với 11 Hội Sinh viên cấp tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội. Các đơn vị tiến hành tổ chức Đại hội bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 10/2013.

Đối với Hội Sinh viên các trường trực thuộc Trung ương: có 41/50 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội trong năm 2013. Thời gian tổ chức Đại hội cấp trường trực thuộc Trung ương, bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 10/2013. Trung ương Hội đã làm việc với 01 Hội Sinh viên cấp trường về công tác chuẩn bị Đại hội.

Đối với Hội Sinh viên các trường trực thuộc Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, thời gian tổ chức Đại hội từ tháng 4/2013. Hiện nay, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố chỉ đạo Đại hội, Hội nghị các đơn vị trực thuộc tích cực chuẩn bị để đảm bảo đúng tiến độ.

Hội Sinh viên các cấp tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua Diễn đàn, Hội nghị. Qua công tác kiểm tra, góp phần tuyên truyền về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong hội viên, sinh viên.

3. Xác định năm học 2012 - 2013 là năm học cuối nhiệm kỳ triển khai cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” và “*Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh*”, Ban Kiểm tra các cấp chú trọng tham mưu Ban Chấp hành triển khai các giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động; rà soát đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu triển khai 02 cuộc vận động trong nhiệm kỳ về công tác tuyên truyền, tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia; chất lượng các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên đạt danh hiệu; công tác bình xét, tuyên dương danh hiệu... Qua đánh giá tổng kết tại cơ sở, cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” và “*Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh*” được tổ chức có hiệu quả, thiết thực, xây dựng những giá trị tốt đẹp cho sinh viên, nhà trường và xã hội, có sức lan tỏa cao và trở thành hành động tự thân của sinh viên.

4. Trong năm học, các cấp bộ Hội đã chủ động kiểm tra, rà soát và tham gia đề xuất các hoạt động hỗ trợ chăm lo, tư vấn hỗ trợ, hội viên, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt, tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên học tập, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Thông qua kiểm tra, Ban

Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu đề xuất với nhà trường có các biện pháp hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tạo điều kiện để sinh viên sử dụng giảng đường, hội trường ngoài giờ học và các cơ sở vật chất của trường trong học tập, sinh hoạt câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; hướng dẫn sinh viên vay quỹ tín dụng học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ,...

5. Ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho Ban Thư ký, Ban Chấp hành trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên, cán bộ Hội qua các câu lạc bộ, đội, nhóm, đặc biệt qua các kênh thông tin internet, như: facebook, email, website, forum, từ đó kịp thời thông tin và tham gia với Ban Chấp hành, với cấp uỷ, Ban giám hiệu có các giải pháp chia sẻ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và định hướng dư luận sinh viên. Đồng thời, Ban Kiểm tra các cấp xác định đây là kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, qua đó tham gia đề xuất điều chỉnh, củng cố các giải pháp hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội Sinh viên.

6. Trong năm học, các cấp bộ Hội chủ động tham mưu cho Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tiến hành thẩm tra hồ sơ đại hội, hội nghị kiện toàn tại cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, công tác củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt Hội Sinh viên các cấp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đối với công tác Hội và phong trào sinh viên. Chế độ họp Ban Thư ký, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên các cấp duy trì thường xuyên, nề nếp. Ban Kiểm tra Trung ương Hội tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Hội rà soát, đánh giá việc tham gia các kỳ họp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các cơ sở Hội, những khó khăn, vướng mắc trong quy trình, thủ tục thành lập tổ chức Hội để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Công tác lưu trữ và bàn giao văn bản của Hội sinh viên, cán bộ Hội tốt nghiệp ra trường, luân chuyển công tác khác thực hiện nghiêm túc hơn.

Công tác quản lý và phát triển hội viên được các cấp bộ Hội quan tâm rà soát, trong đó chú trọng đánh giá chất lượng công tác kết nạp lớp hội viên. Qua kiểm tra cho thấy, công tác quản lý hội viên đã được các cấp bộ Hội được đầu tư với nhiều cách làm hiệu quả. Một số Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành chủ động rà soát việc sử dụng con dấu của các trường thành viên, kịp thời đề xuất hướng xử lý đối với các trường bị mất dấu hoặc dấu bị méo mó.

Ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tiến hành rà soát, hướng dẫn việc bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tại Đại hội theo Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam được Bộ Nội vụ thông qua ngày 25/12/2009; kịp thời phát hiện và đề nghị điều chỉnh việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm tra các cấp không đúng theo số lượng, cơ cấu quy định của Điều lệ Hội, đặc biệt là tỷ lệ Ủy viên Ban Chấp hành

Hội cùng cấp tham gia Ban Kiểm tra không quá một phần hai (1/2) số lượng ủy viên Ban Kiểm tra.

Trong năm học, Ban kiểm tra các cấp kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cấp bộ Hội tích cực tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ Hội theo Quyết định số 61 và Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội trong trường học.

7. Trong năm học vừa qua, Ban Kiểm tra Trung ương Hội tham mưu Ban Thư ký Trung ương Hội có biện pháp kỷ luật cách chức đối với 01 đồng chí Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị do sai phạm về quản lý và sử dụng tài chính của Hội Sinh viên, ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên, đến uy tín của tổ chức Hội.

8. Ban Kiểm tra Hội Sinh viên các cấp thường xuyên thực hiện việc kiểm tra chế độ, thông tin báo cáo của các cơ sở Hội, tham mưu đề xuất với Ban Thư ký Hội cùng cấp gắn chặt chẽ công tác thi đua khen thưởng với công tác thông tin báo cáo của các đơn vị; đồng thời nhắc nhở đơn vị không gửi báo cáo theo yêu cầu.

## II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI

- Đối với Ban Kiểm tra các cấp:

+ Công tác tập huấn, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác của cán bộ kiểm tra còn hạn chế; sự gắn kết, thông tin giữa Trung ương Hội với một số cơ sở Hội, đặc biệt cấp trường chưa chặt chẽ, thường xuyên.

+ Kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra của cán bộ còn hạn chế; hướng dẫn quy trình hiệp thương bầu Ban Kiểm tra, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm tra tại các cơ sở Hội chưa sâu sát, còn nhầm lẫn. Cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp trường chủ yếu là sinh viên nên luân chuyển nhanh khó khăn cho việc kết nối, tập huấn nghiệp vụ.

+ Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình công tác chưa quyết liệt; đặc biệt vai trò của Ban Kiểm tra các cấp chưa thể hiện rõ nét trong việc nắm bắt thông tin, tình hình hội viên, sinh viên, tổng hợp, đề xuất cho Ban Thư ký, Ban Chấp hành cùng các các giải pháp chăm lo, tư vấn, hỗ trợ hội viên, sinh viên.

- Thông qua các hoạt động kiểm tra cho thấy một số tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học vừa qua, cụ thể:

+ Việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên cấp trường còn khó khăn, vướng mắc do các quy định tại Nghị định 45.

+ Việc quản lý con dấu chưa chặt chẽ, một đơn vị mất dấu thời gian dài, chưa chủ động báo cáo, đề xuất hướng xử lý; chưa tổ chức Đại hội đúng nhiệm kỳ, không tổ chức kiện toàn nhân sự, tổ chức hoạt động của Hội trong thời gian dài.

+ Một số cơ sở trực thuộc chưa xin ý kiến cấp trên trước khi tổ chức Đại hội, chưa chủ động kết nối thông tin.

+ Chế độ thông tin, báo cáo của các cơ sở Hội chưa tốt, nhiều đơn vị gửi chậm, thậm chí không gửi báo cáo. Trong năm học qua, có nhiều đơn vị không gửi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội VIII Hội Sinh viên Việt Nam; Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012-2013; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra năm học, Ban Kiểm tra Trung ương Hội nghiêm túc phê bình các đơn vị trên.

**Nơi nhận:**

- Các đ/c UV BTK, BCH, BKT TW Hội;
- BCH, BKT Hội SV các tỉnh, TP, ĐH Huế, các trường trực thuộc TW;
- Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn;
- Lưu VP TW Hội.

**TM. BAN KIỂM TRA  
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM  
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  
BAN KIỂM TRA

**Lương Thị Lịch**